



คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10:59

หัวข้อข่าว: อุดรฯเซ็นเอ็มโอยู(MOU)กับจีนส่งออกยางพารา

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

อุดรฯเซ็นเอ็มโอยู (mou) กับจีนส่งออกยางพารา

โดย -โต๊ะข่าวเกษตร




เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00น.สหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ ต.ข้าวสาร อ.บ้านฝ้อ จ.อุดรธานี โดยนายสมพงษ์ หมั่นมา เปิดห้องประชุม เจริญชาติเกษตร จักรพันธ์ อุดรธานี จับมือเซ็น mou กับ Jihua Yueyang New Material Technology Co.,Ltd โดย Xiaoxia Deng general manager ในการซื้อขายยางพาราอัดแท่ง ซึ่งบริษัทในประเทศจีน ได้รับสัมปทานผลิตสินค้าหลายประเภท ให้กับกองทัพในสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะต้องใช้ยางพาราจำนวนมาก

การเซ็น mou ในครั้งนี้ มีการสั่งยางพารารอบแรก จำนวน 600 ตัน แล้วจะมีการสั่งยางพาราอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ ได้มีนายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี นายสมพงษ์ วันมา ประธานสหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ กล่าวรายงานการประชุม และกล่าวต้อนรับซึ่งมี นายพยุหศักดิ์ อภิรัตน์กุล ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี พันตำรวจเอกภาณุวัฒน์ วิเศษเลิศ ผู้กำกับสืบสวนสอบสวน ภูธรจังหวัดอุดรธานี ร่วมเซ็นชื่อเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางสื่อมวลชนทุกแขนง การเซ็น mou ในครั้งนี้ ได้รับการประสานงานจากนายอนันต์ คุ้มภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไซแอมธุรกิจ เทรดดิ้งจำกัด ณ ห้องประชุมน้ำโสม 3 โรงแรมเซ็นทารา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รหัสข่าว: I-161214000313

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com

		<p>วันที่ 14 ธ.ค. 59 หัวข้อข่าว อุดรฯเซ็นเอ็มโอยู(MOU)กับจีนส่งออกยางพารา</p>
--	---	---

อุดรฯเซ็นเอ็มโอยู(MOU)กับจีนส่งออกยางพารา



เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00น.สททกรม กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยนายสมพงษ์ หมั่นมา เปิดห้องประชุม เจริญข้อตกลงสัญญา จับมือเซ็น mou กับ Jihua Yueyang New Material Techology Co.,Ltd โดย Xiaoxia Deng general manager ในการซื้อขายยางพาราอัดแท่ง ซึ่งบริษัทในประเทศจีน ได้รับสัมปทานผลิตสินค้าหลายประเภท ให้กับกองทัพในสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะต้องใช้ยางพาราจำนวนมาก

การเซ็น mou ในครั้งนี้ มีการสั่งยางพารารอบแรก จำนวน 600 ตัน แล้วจะมีการสั่งยางพาราอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ ได้มีนายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี นายสมพงษ์ วันมา ประธานสททกรม กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ กล่าวรายงานการประชุม และกล่าวต้อนรับซึ่งมี นาย พยุงศักดิ์ อภิรัตน์กุล ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี พันตำรวจเอกภาณุวัฒน์ วิเศษเลิศ ผู้กำกับสืบสวนสอบสวน ภูธรจังหวัดอุดรธานี ร่วมเซ็นชื่อเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางสื่อมวลชนทุกแขนง การเซ็น mou ในครั้งนี้ ได้รับการประสานงานจากนายอนันต์ ฆัมภิรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไฮแอมธุรกิจ เทคดิงจำกัด ณ ห้องประชุมน้ำโสม 3 โรงแรมเซ็นทารา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10:50

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิตยาง

กยท.เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิตยาง

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางโค่นยางเก่า ต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางที่ให้ผลผลิตน้อย ปลูทดแทนด้วยพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งเป้าส่งเสริมปลูทดแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี 3 แสนไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวว่า กยท.ได้ดำเนินการตามภารกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูทดแทน ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ด้วยการปลูทดแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ กอปรกับทางรัฐบาลได้มีนโยบายโครงการควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อลดพื้นที่การปลูกยาง สร้างสมดุลและปริมาณยางพาราภายในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ กยท.จึงเดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางแต่ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อบริษัทหรือขอทุนในการปลูทดแทนได้ และที่สำคัญ กยท.จะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูทดแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะมีพนักงานของ กยท.ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด หรือเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กยท.ทุกสาขาทั่วประเทศ

ด้าน นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูทดแทนของ กยท.เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรมีอยู่ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกมีความทรุดโทรมเสียหาย หรือให้ผลผลิตน้อย แม้สวนยางจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว แต่ยังคงให้ผลผลิตน้อยอยู่ และต้นยางมีอายุเกิน 15 ปี เปิดกรีดแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือเกษตรกรที่เป็นผู้รับการปลูทดแทนอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองแทนยางพารา สามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือขอคำปรึกษาได้ที่ กยท.จังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อขอรับการส่งเสริมปลูทดแทนได้ ในอัตราไร่ละไม่เกิน 16,000 บาท ต่อไร่

รหัสข่าว: I-161214000284

หน้า: 1/1



INN <http://www.innnews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10:53

หัวข้อข่าว: กยท.หนุนโคนยางเก่าปลูกพืชศก.ตามพื้นที่

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

กยท.หนุนโคนยางเก่าปลูกพืชศก.ตามพื้นที่



การยางแห่งประเทศไทย หนุนมชาวสวนโคนยางเก่า ปลูกแทนด้วยพืชสำคัญทางเศรษฐกิจเน้นความเหมาะสมกับพื้นที่

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. กล่าวว่า กยท. เดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยาง แต่ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อบริษัทซื้อขทุนในการปลูกแทนได้ โดยจะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง

นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท. เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรมีอยู่ ซึ่งสามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือขอคำปรึกษาได้ที่ กยท.จังหวัด หรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อขอรับการส่งเสริมปลูกแทนได้ ในอัตราไร่ละไม่เกิน 16,000 บาทต่อไร่



ข่าวหุ้นธุรกิจ <http://www.kaphoon.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10:54

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: TRUBB - STA แท็กทีมปรับตัวขึ้น รับราคายางทำนิวไฮใหม่

TRUBB - STA แท็กทีมปรับตัวขึ้น รับราคายางทำนิวไฮใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด ณ เวลา 10.36น. ราคาหุ้นบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB อยู่ที่ 1.72 บาท บวก 0.05 บาท หรือ 2.99% สูงสุด 1.73 บาท ต่ำสุด 1.70 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 5.64 ล้านบาท

ขณะเดียวกันราคาหุ้นบริษัท ศรีตรังแอมโมเนียมอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA อยู่ที่ 19.40 บาท บวก 0.80 บาท หรือ 4.30% สูงสุด 19.60 บาท ต่ำสุด 18.90 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 212.35 ล้านบาท ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยรวมลบ 0.23%

โดยราคาหุ้นดังกล่าวปรับตัวขึ้นรับปัจจัยบวกราคายาง TOCOM - ราคายางธรรมชาติซื้อขายที่ตลาดโภคภัณฑ์โตเกียว (TOCOM) ยังปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเช้านี้ (8.13 น.) ซื้อขายที่ 257.50 เยน หรือเพิ่มขึ้น 68% นับจากต้นปี ส่งผลบวกต่อการเก็งกำไรหุ้นที่เกี่ยวข้องกับยาง อย่าง STA และ TRUBB รวมทั้งหุ้นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ด้าน บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า STA, TRUBB มีปัจจัยบวกจากข่าว ตลาดโลกขาดยาง โดยเครือข่ายสหกรณ์ยาง เผยว่ามาเลเซียต้องการซื้อยาง 3.1 แสนตัน สะท้อนตลาดโลกขาดแคลน ขณะที่ขอให้รัฐบาลออกมาตรการเก็บสต็อกซื้อขายราคาดี

ส่วนนายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประธานสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และประธานกรรมการสหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมยางปัตตานี (2015) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยางในตลาดโลกกำลังขาดแคลน เฉพาะประเทศไทยในปี 2559 ยางหายไปประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนภาพรวมทั่วโลกยางหายไปประมาณ 20-30% ภาวะเช่นนี้ ควรเก็บยางสต็อกเอาไว้ แล้วค่อยปล่อยออก เพราะราคายางที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่เป็นจริง และไม่เป็นที่ธรรม

ด้านบล.โกลเบล็ก แนะนำ "ซื้อ"หุ้น STA เนื่องจากมีปัจจัยบวกจากการได้รับประโยชน์จากราคายางพาราทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 ปี ที่ 252 เยนต่อกิโลกรัม



stock2morrow <http://www.stock2morrow.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10:57

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: STA, TRUBB ราคาวิ่งขึ้น ขานรับตลาดโลกขาดแคลนยาง-ราคายางพาราทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 ปี

STA,TRUBB ราคาวิ่งขึ้น ขานรับตลาดโลกขาดแคลนยาง-ราคายางพาราทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 ปี

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ที่ว่า บมจ.ศรีตรังแอสโคโนอินดัสทรี (STA), บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (TRUBB) มีปัจจัยบวกจากข่าว ตลาดโลกขาดยาง โดยเครือข่ายสหกรณ์ยาง เผยว่ามาเลเซียต้องการซื้อยาง 3.1 แสนตัน สะท้อนตลาดโลกขาดแคลน ขณะที่ขอให้รัฐบาลออกมาตรการเก็บสต็อกซื้อขายราคาดี

ด้านนายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และประธานกรรมการสหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมยางปัตตานี (2015) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยางในตลาดโลกกำลังขาดแคลน เฉพาะประเทศไทยในปี 2559 ยางหายไปประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนภาพรวมทั่วโลกยางหายไปประมาณ 20-30% ภาวะเช่นนี้ควรเก็บยางสต็อกเอาไว้ แล้วค่อยปล่อยออก เพราะราคาที่ยกขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่เป็นจริง และไม่เป็นธรรม

ด้านบล.โกลเบล็ก แนะนำ"ซื้อ"หุ้น STA เนื่องจากมีปัจจัยบวกจากการได้รับประโยชน์จากราคายางพาราทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 ปี ที่ 252 เยนต่อกิโลกรัม



วันที่ 15 ธ.ค. 59

หัวข้อข่าว กยท.ลดควบคุมปริมาณผลผลิตยางหนูนโคนสวน
ยางเก่าปลูกพืชเศรษฐกิจ

กยท.ลดควบคุมปริมาณผลผลิตยางหนูนโคนสวนยางเก่าปลูกพืชเศรษฐกิจ

การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าตาม นโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางโคนยางเก่า ดันยางทรุด
โทรมเสียหาย หรือต้นยางที่ให้ผลผลิตน้อย ปลูกแทนด้วยพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งเป้าส่งเสริม
ปลูกแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี 3 แสนไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี



นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้

ดำเนินการตามภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ด้วยการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ กอปรกับทาง
รัฐบาลได้มีนโยบายโครงการควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อลดพื้นที่การปลูกยาง สร้างสมดุลและปริมาณ
ยางพาราภายในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ กยท.จึงเดินหน้าส่งเสริมให้
เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางแต่ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อบริษัทหรือขอทุนในการปลูกแทนได้ และที่สำคัญ
กยท.จะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูก
แทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะมีพนักงาน
ของ กยท.ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด หรือเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับคำปรึกษา
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กยท.ทุกสาขาทั่วประเทศ

ด้าน นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท.เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลาย
รูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกร มีอยู่ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกมีความทรุดโทรมเสียหาย หรือ
ให้ผลผลิตน้อย แม้สวนยางจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว แต่ยังคงให้ผลผลิตน้อยอยู่ และต้นยางมีอายุเกิน 15
ปี เปิดกรีดแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือเกษตรกรที่เป็นผู้รับการปลูกแทนอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้น
หรือพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนแทนยางพารา ตั้งเป้าส่งเสริม ปลูก
แทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี 3 แสนไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี ซึ่งเกษตรกรสามารถติดต่อขอรับ
สิทธิ์หรือขอคำปรึกษาได้ที่ กยท.จังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของ เกษตรกรเพื่อขอรับการส่งเสริมปลูก
แทนได้ ในอัตราไร่ละไม่เกิน 16,000 บาทต่อไร่



ข่าวสารจากสมาคมยางพาราไทย
TRA NEWS

วันที่ 15 ธ.ค. 59

หัวข้อข่าว อุดรฯเซ็นเอ็มโอยู(MOU)กับจีน
ส่งออกยางพารา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00น.สหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ ต.ข่าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยนายสมพงษ์ หมั่นมา เปิดห้องประชุม เจรจาข้อตกลงสัญญา จับมือเซ็น MoU กับ Jihua Yueyang New Material Techology Co.,Ltd โดย Xiaoxia Deng general manager ในการซื้อขายยางพาราอัดแห้ง ซึ่งบริษัทในประเทศจีน ได้รับสัมปทานผลิตสินค้าหลายประเภท ให้กับกองทัพในสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะต้องใช้ยางพาราจำนวนมาก

การเซ็น MoU ในครั้งนี้ มีการสั่งยางพารารอบแรก จำนวน 600 ตัน แล้วจะมีการสั่งยางพาราอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ ได้มีนายธนวรรณ เลิศสุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี นายสมพงษ์ วัฒนา ประธานสหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ กล่าวรายงานการประชุม และกล่าวต้อนรับซึ่งมี นาย พยุงศักดิ์ อภิรัตน์กุล ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี พันตำรวจเอกภานุวัฒน์ วิเศษเลิศ ผู้กำกับสืบสวนสอบสวน ภูธรจังหวัดอุดรธานี ร่วมเซ็นชื่อเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางสื่อมวลชนทุกแขนง การเซ็น mou ในครั้งนี้ ได้รับการประสานงานจาก นายอนันต์ฉิมภีรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไชแอมมธุรกิจ เทรดดิ้งจำกัด ณ ห้องประชุมน้ำโสม 3 โรงแรมเซ็นทารา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

📍 ที่มา : โต๊ะข่าวเกษตร- คม ชัด ลึก



กยท.ลุยควบคุมปริมาณผลผลิตยางหนูนโคนสวนยางเก่าปลูกพืชคก.

การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าตาม นโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางโคนยางเก่า ต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางที่ให้ผลผลิตน้อย ปลูกแทนด้วยพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งเป้าส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี 3 แสนไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี

นายธีรธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้ดำเนินการตามภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ด้วยการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ กอปรกับทางรัฐบาลได้มีนโยบายโครงการควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อลดพื้นที่การปลูกยาง สร้างสมดุลและปริมาณยางพาราภายในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ กยท.จึงเดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางแต่ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อบริษัทหรือกองทุนในการปลูกแทนได้ และที่สำคัญ กยท.จะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะมีพนักงานของ กยท.ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด หรือเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับคำปรึกษา และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กยท.ทุกสาขาทั่วประเทศ

ด้าน นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท.เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกร มีอยู่ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกมีความทรุดโทรมเสียหาย หรือให้ผลผลิตน้อย แม้สวนยางจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว แต่ยังคงให้ผลผลิตน้อยอยู่ และต้นยางมีอายุเกิน 15 ปี เปิดกรีดแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือเกษตรกรที่เป็นผู้รับการปลูกแทนอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองแทนยางพารา ตั้งเป้าส่งเสริม ปลูกแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี 3 แสนไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี ซึ่งเกษตรกรสามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือขอคำปรึกษาได้ที่ กยท.จังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของ เกษตรกรเพื่อขอรับการส่งเสริมปลูกแทนได้ ในอัตราไร่ละไม่เกิน 16,000 บาทต่อไร่

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า



กยท.เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิตยาง

การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางโคนยางเก่า ต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางที่ให้ผลผลิตน้อย ปลุกแทนด้วยพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งเป้าส่งเสริมปลุกแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี 3 แสนไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวว่า กยท.ได้ดำเนินการตามภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลุกแทน ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ด้วยการปลุกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ กอปรกับทางรัฐบาลได้มีนโยบายโครงการควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อลดพื้นที่การปลูกยาง สร้างสมดุลและปริมาณยางพาราภายในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ กยท.จึงเดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลุกยางแต่ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อบริษัทหรือขอทุนในการปลุกแทนได้ และที่สำคัญ กยท.จะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลุกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะมีพนักงานของ กยท.ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด หรือเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กยท.ทุกสาขาทั่วประเทศ ด้าน นายฤชดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลุกแทนของ กยท.เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรมีอยู่ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกมีความทรุดโทรมเสียหาย หรือให้ผลผลิตน้อย แม้สวนยางจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว แต่ยังคงให้ผลผลิตน้อยอยู่ และต้นยางมีอายุเกิน 15 ปี เปิดกรีดแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือเกษตรกรที่เป็นผู้รับการปลุกแทนอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนแทนยางพารา สามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือขอคำปรึกษาได้ที่ กยท.จังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อขอรับการส่งเสริมปลุกแทนได้ ในอัตราไร่ละไม่เกิน 16,000 บาท ต่อไร่

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์



ตลาดโลกขาดยาง รัฐบาลเก็บสต็อก

เครือข่ายสหกรณ์ยางเผย มาเลเซียต้องการซื้อยาง 3.1 แสนตัน สะท้อนตลาดโลกขาดแคลน รัฐบาลออกมาตรการเก็บสต็อกขายราคาดี

นายประยูรสิทธิ์ คณานุกรักษ์ ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และประธานกรรมการสหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมยางปัตตานี (2015) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยางในตลาดโลกกำลังขาดแคลน เฉพาะประเทศไทยในปี 2559 ยางหายไปประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนภาพรวมทั่วโลกยางหายไปประมาณ 20-30% ภาวะเช่นนี้ควรเก็บยางสต็อกเอาไว้ แล้วค่อยปล่อยออกเพราะราคาที่ยังเกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่เป็นจริง และเป็นธรรม

ตอนนี้ตลาดในต่างประเทศต้องการยางมาก มีบริษัทแปรรูปยางในประเทศมาเลเซียประสานขอซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรยาง อาทิ ยางแผ่นรมควัน 500 ตัน ยางแผ่นดิบ 2,000 ตัน ยางก้อนถ้วย 3,000 ตัน และน้ำยางสด 2,000 ตัน โดยจะสั่งซื้อเป็นระยะๆ นอกนั้นยังมีการประสานงานว่าจะซื้อยางที่ค้างสต็อกจำนวน 3.1 แสนตันของรัฐบาล นายประยูรสิทธิ์ กล่าว

นายประยูรสิทธิ์ กล่าวอีกว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ายางพาราทลาดโลกเกิดภาวะขาดแคลน ราคาภายในประเทศไทยควรจะมีถึงกิโลกรัมละ 80 บาท แต่ในความจริงยังห่างอยู่มาก รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาให้กับสถาบันเกษตรกร เช่นให้ กยท.จับมือกับสถาบันเกษตรกรเก็บยางสต็อกเอาไว้แล้วค่อยปล่อยออกในราคาที่เป็นจริงและได้ราคาที่เป็นธรรมกว่านี้

ที่มา โพสต์ทูเดย์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 14 ธันวาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13021

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 30.87 Ad Value: 27,783

PRValue (x3): 83,349

คลิ๊ป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: การค้าชายแดนไทย-มาเลเซียยังคึกคัก ด้านสะเดาแตะ3.6หมื่นล้าน-

การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย'ยังคึกคัก

● ด้านสะเดาแตะ3.6หมื่นล้าน-ยางพาราส่งออกมากที่สุดกว่าล้านตัน

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) ได้ดำเนินการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเกษตรจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยศึกษาสถานการณ์การค้ายางพารา ผ่านด้านการค้าชายแดนด้านพิธีการศุลกากร สะเดาและด้านพิธีการศุลกากรป่าดงเบขาร์ และศึกษาการบริหารจัดการด้านการส่งออกสินค้ายางพาราในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเกษตรจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

สำหรับปี 2558 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรผ่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ผ่านด้านพิธีการศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา มีมูลค่า 36,235 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 18 โดยยางพารามีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดถึงร้อยละ 65 ปริมาณการส่งออกรวม 1,007,126 ตัน มีการส่งออกไปยังประเทศจีนจำนวน 503,035 ตัน (ร้อยละ 50) รองลงมาส่งออกประเทศมาเลเซียจำนวน 239,365 ตัน (ร้อยละ 24) ญี่ปุ่น ส่งออกจำนวน 62,644 ตัน (ร้อยละ 6) สหรัฐอเมริกา จำนวน 19,503 ตัน (ร้อยละ 1.94) และส่งไปประเทศอื่นๆ รวม 53 ประเทศ จำนวน 182,579 ตัน (ร้อยละ 18) โดยชนิดของน้ำยางที่ส่งออกแบ่งเป็นน้ำยาง ร้อยละ 41 ยางแท่งร้อยละ 34 ยางแผ่น ร้อยละ 10 ยางผสม ร้อยละ 13 และยางอื่นๆ ร้อยละ 1

ด้านการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องพิธีการส่งออก กรมศุลกากรได้พัฒนาจากระบบ Manual มาใช้ระบบ Electronic Data Interchange (EDI) และพัฒนามาใช้ระบบNational single windows (NSW) โดยการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้เอกสารผ่านระบบ NSW แล้ว 36 หน่วยงาน สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี 4 หน่วยงาน คือ การยางแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์

สำหรับยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วยกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ครบวงจร กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาการบริการให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์เร่งปรับปรุงระบบ One Stop Service และ National Single Windows ทั้งนี้จากการศึกษา พบว่า ควรมีการพัฒนาพื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์อย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและพื้นที่การค้าภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัยให้มีการพัฒนา เกิดการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13022

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 24.74 Ad Value: 22,266

PRValue (x3): 66,798

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.ลุยควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราโคนสวนยางเก่าปลูกพืชศก.

กยท.ลุยควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราโคนสวนยางเก่าปลูกพืชศก.

การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางโคนยางเก่า ตันยางทรุดโทรมเสียหายหรือต้นยางที่ให้ผลผลิตน้อย ปลูกแทนด้วยพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ตั้งเป้าส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี 3 แสนไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้ดำเนินการตามภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ด้วยการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีหรือไม่ขึ้นต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ กอปรกับทางรัฐบาลได้มีนโยบายโครงการควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อลดพื้นที่การปลูกยาง สร้างสมดุลและปริมาณยางพาราภายในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ยางให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ กยท.จึงเดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางแต่ได้รับผลผลิตน้อย คิดต่อรับสิทธิ์ขอทุนในการปลูกแทนได้ และที่สำคัญ กยท.จะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี

หรือไม่ขึ้นต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะมีพนักงานของ กยท.ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด หรือเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กยท.ทุกสาขาทั่วประเทศ

ด้าน นายฤชดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท.เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรมีอยู่ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกมีความทรุดโทรมเสียหาย หรือให้ผลผลิตน้อย แม้สวนยางจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว แต่ยังคงให้ผลผลิตน้อยอยู่ และต้นยางมีอายุเกิน 15 ปี เปิดกรีดแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือเกษตรกรที่เป็นผู้รับการปลูกแทนอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนมาปลูกไม่ขึ้นต้นหรือพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนแทนยางพารา ตั้งเป้าส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี 3 แสนไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี ซึ่งเกษตรกรสามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือขอคำปรึกษาได้ที่ กยท.จังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อขอรับการส่งเสริมปลูกแทนได้ ในอัตราไร่ละไม่เกิน 16,000 บาทต่อไร่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/วิทยาการ-เกษตร

วันที่: พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2559

ปีที่: 67 ฉบับที่: 21513


Col.Inch: 22.83 Ad Value: 68,490

คอลัมน์: โสลกข่าวต่างๆ

หน้า: 7(ขวา)

PRValue (x3): 205,470

คลิ๊ป: ลีลี



โสลกข่าว ตาทุกข

ทำยอดได้ถึง 56.25 ตัน ช่วย
ยกราคาข้าวสารหอมมะลิให้
สูงขึ้นเป็น กก.ละ 32 บาท
คิดคำนวณกลับไปเป็น

“บุญ” เข้าเวรโสลกข่าว ข้าวเปลือก ชาวนาขายได้ กก.
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม ละ 16 บาท ต้นละหมื่นหกนะเนีย
2559.....■ มีโอกาสพบปะผู้หลัก■ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
ผู้ใหญ่ที่นำนับถือ ฝากขอบอก เกษตรกร (กฟก.) ก่อตั้งมา 17
ขอบใจในการทำงานแบบถึงลูก ปีเพิ่งจะเป็นได้เป็นพายุเอายุค
ถึงคนของ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ ท่าน โป๊ะ-วัชรพันธ์ จันทรวง
อธิบดีกรมปศุสัตว์ แต่เพียงเอ่ย มานั่งเป็นเลขธิการนี้แหละ เลข
ปากจะขอเข้าพบเพื่อขอความ เป็นครั้งแรกที่กลุ่มเกษตรกร
ร่วมมือในการวางแผนทางการ สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ มีโอกาส
ปรับเปลี่ยนอาชีพให้เกษตรกรที่ นำผลิตภัณฑ์สินค้าของตัวเองมา
ทำไร่นาแล้วขาดทุน จนที่ดิน เปิดตัวในงาน วันเกษตรกำแพง
ทำกินถูกฟ้องร้องยึดทรัพย์อธิบดี แสน ครั้งที่ 20 ที่เพิ่งหมดไป
อภัย ตอบง่ายๆสั้นๆแต่ได้ใจความ ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา มทว-
“ที่ว่างวันไหน นัดมาเลย เอา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพง
คอนเซ็นๆ มานั่งคุยกัน ไม่ต้อง แสน เปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกร
มีพิธีรีตองให้ยุ่งยาก” อย่างนี้ลิ ในเครือข่ายกฟก.ทั่วประเทศ นำ
ที่เขาเรียกว่า คนมีใจทำงานให้ ลินค้ามาขายได้ปริมาณถึง 85 บูร
ชาวบ้าน ได้ใจ คนใจนักเลงไป 10 วันของการออกร้าน ช่วยให้
เต็มๆ.....■ เขาว์ทรงอาวุธรอง มีรายได้กลับบ้านไป 2 ล้านบาท
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แม้จะไม่มากมายแต่สร้างกำลังใจ
คุยได้เต็มปาก โครงการ กยท. ได้ไม่น้อยเลขฯกฟก.ได้ที่ตั้งเป้า
และชาวสวนยาง ร่วมแบ่งปัน จะจัดงานแบบมีอีกในภูมิภาค ทั้งที่
น้ำใจ ช่วยเหลือชาวนา ทำได้ พัทลุง เชียงใหม่ และขอนแก่น
ดีเกินเป้า จากที่ตั้งเป้าจะรับซื้อ เพื่อเพิ่มรายได้และความมั่นคง
ข้าวหอมมะลิจากชาวนาอีสานนำ ในอาชีพให้เกษตรกร.

บุญ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: Real Estate/ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 11 - พุธ 14 ธันวาคม 2559

ปีที่: 36

ฉบับที่: 3217

หน้า: 40 (ซ้าย)

Col.Inch: 11.38 Ad Value: 14,225

PRValue (x3): 42,675

คลิป: ลีสี่

คอลัมน์: ข่าวสั้นหัวไทย: ปลุกพืชแซมในสวนยางช่วงราคาคตก



>> ปลุกพืชแซมในสวนยางช่วงราคาคตก

นายบุญส่ง นันทอง นายสมาคมชาวสวนยางจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางพารา ได้แก้ไขจำนวนต้นยางที่ต้องปลูกลงสวนยางสงเคราะห์ จากไร่ละ 70 ต้น เหลือไร่ละ 40 ต้น เพื่อให้ปลูกพืชสวนครัวและต้นไม้เศรษฐกิจนั้น ปัจจุบันปรากฏผลดีเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักในภาคใต้ ชาวสวนไม่สามารถกรีดยางได้ แต่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืช ผัก และต้นไม้เศรษฐกิจเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี และในช่วงยางราคาคตกชาวสวนยางหลายรายหยุดกรีดยางเพื่อตลาดยางมีปริมาณน้อยส่งผลให้ราคายางขยับสูงขึ้น เช่นขณะนี้ ราคายางแผ่นดิบ ราคากิโลกรัมละ 64-65 บาท ยางแผ่นรมควัน กิโลกรัมละ 67-68 บาท ส่วนน้ำยางสดกิโลกรัมละ 64 บาท ถือเป็นราคากลางที่ชาวสวนยางพออยู่ได้ จึงยังไม่ต้องหยุดกรีดยาง แต่อยากขอรัฐบาลช่วยตรึงราคาอย่าให้ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 60 บาท ก็จะเป็นการดีต่อชาวสวนยาง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jakkam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม

วันที่: จันทร์ 12 ธันวาคม 2559

ปีที่: 9

ฉบับที่: 2276

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 14.76 Ad Value: 22,140

PRValue (x3): 66,420

ศิลปิน: ลีลี

คอลัมน์: ทันประเด็น: อบรมการใช้ปุ๋ยเคมีในยางพารา และปาล์มน้ำมัน



ทันประเด็น

อบรมการใช้ปุ๋ยเคมีในยางพารา และปาล์มน้ำมัน



นายกองแปลงศักดิ์ ประกาศเสถียร ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี และนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมกับ นายวัชร ปิงสุทธีวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี "ตราหัววัว-คันไถ" เป็นประธานในงานประชุม โครงการอบรมเกษตรกร เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีในยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างถูกวิธี ซึ่งจัดขึ้นโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพิ่มธาตุอาหารในดิน อย่างมีประสิทธิภาพใช้ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตรา และถูกวิธี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 400 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆ นี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจโลก

วันที่: พฤศจิกายน 15 - เสาร์ 17 ธันวาคม 2559

ปีที่: 36 ฉบับที่: 3218 หน้า: 10(บน)

Col.Inch: 115.75 Ad Value: 144,687.50 PR Value (x3): 434,062.50 ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: รายงาน: 'ยูนนาน' เมืองหน้าด่าน (จีน) สู่อาเซียน

'ยูนนาน'

เมืองหน้าด่าน (จีน) สู่อาเซียน



• วัฒนธรรม (เจตีย์ 3 องค์) เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับประเทศที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้ไม่น้อยกว่าปีละ 20 ล้านคน

รายงาน

• ชัยวัฒน์ วนิชวิวัฒน์

เมื่อปี 2552 อดีตประธานาธิบดีจีน หู จิ่นเทา ได้ไปเยือนมณฑลยูนนาน ดินแดนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่ใหญ่อันดับ 12 ของจีนด้วยขนาดพื้นที่ 394,100 ตารางกิโลเมตร ประชากรขณะนั้นประมาณ 45 ล้านคน และได้กล่าวว่าการให้ยูนนานเป็นเมืองหน้าด่านเพื่อเปิดประตูทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เชื่อมมณฑลตอนในของจีนกับเอเชียได้และอาเซียน

ในเวลาต่อมาจากคำปรารภได้กลายเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศในปี 2554 เมื่อคณะรัฐมนตรีจีนอนุมัติให้มณฑลยูนนานเร่งพัฒนาความเป็นเมืองหน้าด่านโดยมีแผนแม่บทปี 2554-2563

ออกมารองรับให้เห็นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และเขตเศรษฐกิจภาคกลางยูนนาน จนมาถึงวันนี้ยูนนานก็ยังมีบทบาทชัดเจนขึ้นตามนโยบาย "ก้าวออกไป" (Going Out) และ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" (One Belt, One Road) ของประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง

เมื่อวันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สื่อมวลชนไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของ "สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน" ได้รับคำเชิญจากสำนักงานต่างประเทศมณฑลยูนนาน ผ่านการประสานงานของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เดินทางไปศึกษาทำความเข้าใจต่อ "ยูนนาน" ถึงสภาพปัจจุบันและบทบาทในอนาคตอันใกล้ดังกล่าว

ด้วยเหตุว่าภาวะพัฒนายูนนาน ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ 94% เป็นภูเขา

และที่ราบสูง มีระดับความสูงชันต่างกันตั้งแต่ 74-6,000 เมตร สภาพอากาศก็หลากหลาย อุณหภูมิในแต่ละวันก็ต่างกันมากตั้งแต่ร้อนระดับ อบอุนทั้งปี บางพื้นที่ร้อนถึง 40 องศา จนถึงบางเขตที่มีหิมะทั้งปี ถือเป็นงานที่ท้าทายของรัฐบาลและคณะผู้บริหารมณฑล

อย่างไรก็ตาม ด้วยนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้เมือง "คุนหมิง" เป็นศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจภาคกลางยูนนาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559-2563) ระบุว่ายูนนานจะมีทางหลวงใช้งาน 2.5 แสนกิโลเมตร และทางด่วน 6,000 กิโลเมตร จากปี 2558 ที่มีทางหลวง 2.2 แสนกิโลเมตร ทางด่วน 4,000 กิโลเมตร

ทางหลวงระดับประเทศที่เพิ่มขึ้นมี 7 เส้นทางเชื่อมโยงมณฑลภายใน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจโลก

วันที่: พฤศจิกายน 15 - เสาร์ 17 ธันวาคม 2559

ปีที่: 36 ฉบับที่: 3218 หน้า: 10(บน)

Col.Inch: 115.75 Ad Value: 144,687.50 PRValue (x3): 434,062.50 คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: รายงาน: 'ยูนิทาน' เมืองหน้าด่าน (จีน) สู่อาเซียน



• คณะสื่อมวลชนไทย



• ดาหลี่ เมืองโบราณศูนย์กลางของอาณาจักรบ้านเจ้าใบอดีต

เช่น กุ้ยโจว เสฉวน ฉงชิ่ง กวางโจว บักกิง เชียงไฮ้ ทิเบต ส่วนทางตะวันออกของประเทศมี 5 เส้นทาง เชื่อมสู่เอเชียใต้ และอาเซียน โดยเส้นทางที่จะเชื่อมสู่ลาว ถึงไทยคือ คุณหมิง-บ่อหาน อีก 4 เส้นทางจะมุ่งสู่เมียนมา เวียดนาม และอินเดียนอกจากทางตะวันออกของประเทศ

แล้ว โครงการหนึ่งที่หลายคนรอคอยคือ เส้นทางรถไฟจากคุณหมิง-ยวีซี-บ่อหาน-เวียงจันทน์-หนองคาย-กรุงเทพฯ กำหนดเป้าหมายให้สำเร็จในปี 2564 โดยที่ลาว

ได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่กรุงเวียงจันทน์ ในไทยได้ทำพิธีบักกงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 หากเส้นทางรถไฟสายนี้สร้างเสร็จตามแผน บริการที่จะตามมาคือขบวนรถไฟความเร็วปานกลาง (หรือความเร็วสูง) ที่จะทำให้ประชาชน 3

ประเทศเดินทางท่องเที่ยวและทำการค้ากันมากขึ้น

ภาคการขนส่งสินค้าของยูนิทานมีมูลค่าสูงถึง 6.3 ล้านล้านหยวน ขยายตัวเฉลี่ย 10.4%ต่อปี และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีมูลค่า 2 แสนล้านหยวน ขยายตัวเฉลี่ย 13% ต่อปี มีเป้าหมายควบคุมให้ค่าใช้จ่ายภาคการขนส่งอยู่ในสัดส่วนไม่เกิน 18% ของจีดีพี เพื่อให้ยูนิทานเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการค้าเกษตรที่ราบสูงของจีนและศูนย์กลางโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนเชื่อมโยงอาเซียนและเอเชียใต้

ยูนิทานเป็นมณฑลของจีนที่ใกล้ไทยที่สุด มีการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนและข้าราชการอยู่เสมอ จากด่านบ่อหานของจีน ผ่านเส้นทาง R3A ถึงด่านเชียงของ

จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 247 กิโลเมตรทางจีนบอกว่าช่วงวันหยุดตรุษจีนเคยมีชาวจีนขับรถยนต์ท่องเที่ยวจากคุณหมิงผ่านลาวมาถึงไทยเป็นจำนวนมากถึง 7,000 คน

ปี 2558 มณฑลยูนิทานมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 3 แสนล้านหยวน รั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ 10.75 ล้านคน เพิ่มจากปีก่อน 7.75% ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากไทยกว่า 5 แสนคน แต่ถ้าวางยี่ห้อเข้ามาเมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวจีน 323.44 ล้านคนเพิ่มขึ้น 15.04% ปี 2559 คาดว่ารายได้จะเกิน 4 แสนล้านหยวน โดยมีเมืองคุณหมิง ติดอันดับ 2 เมืองนำอยู่ที่สุดของจีนในปี 2559 รองจากเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง เมืองดาหลี่ ที่ยังสามารถรักษาเมืองโบราณศูนย์กลางของอาณาจักรบ้านเจ้าที่มีทะเลสาบน้ำจืด "เอ๋อไห่" และวัดหลงเซิน(เจดีย์ 3 องค์) เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับประเทศที่ตั้งดูนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้ไม่น้อยกว่าปีละ 20 ล้านคน และเมืองจิ้งหง (เชียงรุ่ง) ในเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ที่มีชาวไทลื้อ และบ้านเมืองที่สร้างอย่างมีเอกลักษณ์ของล้านนา

ทางจีนบอกว่าแม้เศรษฐกิจโลกไม่ดี ภาพรวมทางเศรษฐกิจจีนอาจจะชะลอตัวลง แต่เศรษฐกิจยูนิทานเติบโตเฉลี่ยปีละ 8.7% และปี 2559 คาดหมายขยายตัว 8.8%

มองยูนิทานแล้วหันกลับมามองไทยในฐานะเป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของยูนิทาน รองจากเมียนมา เวียดนาม และฮ่องกง ปี 2558 มีมูลค่าการค้า 1,688 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เป็นการนำเข้าถึง 1,499 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 81.4% ส่วนใหญ่คือผลไม้ ผัก ไทยส่งออกแค่ 189 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลไม้ กัญชง ไม้ อาหารทะเล ถ้าวางยังขาดดุลการค้าอีกมาก แต่ขณะเดียวกันสินค้าไทยก็ยังเป็นที่ต้องการของชาวจีนอีกมากไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิที่ชาวจีนนิยมบริโภค หมอนยางพารา ผลิตภัณฑ์โอท็อป ผลิตภัณฑ์ความต้องการของดีมีคุณภาพ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พฤหัสบดี 15 - อาทิตย์ 18 ธันวาคม 2559

ปีที่: 39 ฉบับที่: 4897 หน้า: 25 (บนขวา)

Col.Inch: 20.79 Ad Value: 28,066.50 PRValue (x3): 84,199.50

ศิลป์: ลีลี

คอลัมน์: ระเบียงข่าวทั่วไทย



ระเบียงข่าวทั่วไทย

ก่อนหยุดยาว ราคาประมูล "ยางพารา" ตลาดกลางยางพารา อำเภอหาดใหญ่ ได้ระดับขึ้นมาอยู่ในจุดที่ชาวสวนยางยิ้มได้ หลังจากกอตรมขมใจมาหลายปี โดยยางแผ่นดิบแตะ 67.19 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 71.55 บาท/กก. ราคาส่งออก FOB กรุงเทพฯ 75.50 บาท/กก. แต่ก็ยังไม่อาจวางใจได้ เพราะราคาขึ้น-ลงในรูปแบบซิกแซกพันปลา เกมบันและทุบราคาซ้อนซ้อนให้เห็นเรื่อย ๆ กลไกตลาดหรือดีมานด์-ซัพพลายใช้ไม่ได้กับราคาภายในยุคนี้

"อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ" นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี บอกว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้เทศบาลนครอุดรธานีจับมือโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี จัดเวทีฟังความคิดเห็นภาคประชาชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ "ทุ่งศรีเมือง" โดยมีแผนที่จะปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตทั้งหมด เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมสำคัญ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และให้มีความสวยงามเป็น

อัตลักษณ์แลนด์มาร์กเมืองอุดร ที่ผ่านมาก็มีเสียงวิจารณ์ว่าการจัดงานเลี้ยงดังกล่าวและมีปัญหาขยะเพิ่มขึ้น

"อำนาจ พงษ์พิบูล" อดีตนายก อบจ.สงขลา แจงว่าช่วงนี้ธุรกิจโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร รถตู้ การค้าขายในเมืองหาดใหญ่ก็คึกคักรับอานิสงส์โรงเรียนในประเทศมาเลเซียปิดเทอม ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเที่ยวหาดใหญ่ สงขลา และภาคใต้ตอนบน แนวโน้มดีไปจนถึงเทศกาลตรุษจีนกุมภาพันธ์ ปีหน้า ตอนนี้ด่านพรมแดนสะเดาต้องเปิดบริการช่องตรวจหนังสือเดินทางทั้งหมด 14 ช่อง ทำให้การเข้า-ออกชายแดนสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

พ่อเมืองนครปฐม "อดิศักดิ์ เทพอาสน์" นำทีมร่วมกับศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน วันที่ 8-19 ธันวาคม 2559 ให้เยาวชนจาก 10 ประเทศอาเซียน มาร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีแก่เยาวชนไทย ให้สามารถแข่งขันกับแรงงานประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตได้